



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะครุศาสตร์ ฝ้ายฝักประสบการณ์วิชาชีพครู โทร. 4022

ที่ อว - วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา/ อาจารย์นิเทศก์สถานศึกษา/ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ขยายขอบเขตออกเป็นวงกว้างและกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่โดยเฉพาะกรณีที่เป็นกรณีติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน ประกอบกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้สถาบันอุดมศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอน โดยเน้นการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์หรือแบบผสมผสาน และปรับวิธีการวัดประเมินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้การจัดการศึกษามีความต่อเนื่องและมีให้เกิดผลกระทบต่อนิสิตนักศึกษา ตลอดจนจากการสัมมนาระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ทางฝ้ายฝักประสบการณ์วิชาชีพครูได้รวบรวมผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา ตลอดจนปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น พบว่ามีทั้งนักศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน และมีนักศึกษาที่ไม่สามารถปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนได้ เนื่องจากโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ on hand ตลอดจนมีอุปสรรคในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2547 มาตรา 36 ให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในคณะ

ข้อเสนอ/ความเห็น

ดังนั้น เพื่อให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะครุศาสตร์จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติดังนี้

1. รายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 5

1.1 นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามปกติ โดยปฏิบัติตนตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่เป็นหน่วยฝึกฯ และปฏิบัติตนตามมาตรการในการควบคุมป้องกัน ฝ้าฯ ระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้นักศึกษาติดต่อประสานงานกับครูพี่เลี้ยง และสถานศึกษาที่ออกฝึกอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนร่วมกันในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

1.2 ขอความอนุเคราะห์อาจารย์นิเทศสถานศึกษา/ครูพี่เลี้ยงติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ในส่วนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน กรณีที่นักศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ สามารถนัดหมายเพื่อเข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษา แต่ถ้าหากโรงเรียนที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนจัดการเรียนการสอนแบบ on hand ให้นักศึกษาจัดทำคลิปวิดีโอการสอน หรือจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ในรายวิชาตามตารางสอนที่ตนเองได้รับมอบหมายตามสาขาวิชาเอก พร้อมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ส่งให้อาจารย์นิเทศโรงเรียน และครูพี่เลี้ยงเพื่อประกอบการประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยคลิปวิดีโอหรือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ต้องแสดงวิธีการจัดการเรียนการสอนให้ครบกระบวนการ

1.3 ภาระงานที่นักศึกษาได้รับประกอบไปด้วยการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดทำการศึกษารายกรณี การจัดทำโครงการพัฒนาผู้เรียน การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน การเขียนบันทึกอนุทิน ให้นักศึกษาปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

1.3.1 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ให้นักศึกษาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามตารางที่นักศึกษาได้รับมอบหมายตามปกติ

1.3.2 การจัดทำการศึกษารายกรณี นักศึกษาที่สามารถติดต่อกับนักเรียนที่ศึกษารายกรณีได้ ให้นักศึกษาจัดทำการศึกษารายกรณีตามปกติ โดยปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ แต่ถ้าหากนักศึกษาไม่สามารถติดต่อกับนักเรียนที่สอนได้ ให้อาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัยพิจารณาให้นักศึกษานำเสนอการจำลองการจัดทำการศึกษารายกรณี เพื่ออธิบายหลักการ วิธีการในการเลือกผู้เรียนสำหรับศึกษารายกรณี วิธีการวางแผน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนการสรุปผล การช่วยเหลือและติดตามผล ให้นักศึกษานำเสนอให้เห็นถึงวิธีการจัดทำการศึกษารายกรณีให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม นักศึกษาต้องสามารถอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยให้อาจารย์พิจารณาถึงความเข้าใจ การนำไปปรับใช้เมื่อเข้าสู่วิชาชีพครูของนักศึกษา

1.3.3 การจัดทำโครงการพัฒนาผู้เรียน นักศึกษาที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ สามารถติดต่อสื่อสารกับนักเรียนที่สอนได้ ให้นักศึกษาจัดทำโครงการพัฒนาผู้เรียนตามปกติ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำโครงการให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ แต่ถ้าหากนักศึกษาไม่สามารถติดต่อกับนักเรียนได้ ให้นักศึกษาจัดทำโครงการพัฒนาโรงเรียน โดยอาจปรับเป็นโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้

โครงการที่เป็นโครงการตามแผนงานของโรงเรียนแต่นักศึกษาต้องปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมประเด็นของโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับสาขาวิชาของตนเอง

1.3.4 การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน ให้นักศึกษาจัดทำแฟ้มสะสมผลงานตามปกติ โดยจัดทำเป็นรูปแบบไฟล์เอกสาร ตามหัวข้อที่ฝ่ายฝึกฯ ได้ให้แบบฟอร์มไป ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนในบางหัวข้อที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ อาจารย์นิเทศก์มหาวิทยาลัยประเมินแฟ้มสะสมผลงานตามบริบทและสถานการณ์การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาแต่ละคน

1.3.5 การเขียนบันทึกอนุทิน ให้นักศึกษาบันทึกอนุทินตามปกติ โดยให้เขียนถึงกิจกรรมภาระงานที่ได้รับ ปัญหาและวิธีการแก้ไขในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาด สิ่งที่ได้รับ รวมถึงความรู้สึกนึกคิดตลอดการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

2. การบันทึกการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) แบบประเมินสำหรับอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน ครูพี่เลี้ยง ฝ่ายฝึกฯ จะนำแบบประเมินไปไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ หัวข้องานวิชาการ งานฝึกประสบการณ์ **และในส่วนการนำเสนอผลการประเมินคณะครุศาสตร์จะจัดทำช่องทางการส่งผลการประเมิน (เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้โรงเรียนทราบอีกครั้ง)**

3. ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดก็ตาม ทางคณะครุศาสตร์จะแจ้งให้คณาจารย์ทราบอีกครั้ง เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนในส่วนของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา